

<b>MATICHON INFORMATION CENTER</b>		<b>Subject Heading :</b>
<b>Source :</b>	ผู้จัดการรายวัน	
<b>Date :</b>	<b>Page :</b>	<b>No :</b>
14 ส.ย. 2556	19	56295859

# โรงงาน-ชาวไร่อ้อยจ่อยื่นนายกฯ

ASTVผู้จัดการรายวัน - โรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยหรือเตรียมทำหนังสือยื่นนายกฯและ 3 รมต.ที่กำกับดูแลทั้งอุตสาหกรรม พานิชย์ให้ชะลอแนวทางการลอยตัวราคาน้ำตาลสินปีนี้ออกไปเหตุแนวทางยังไม่ชัด ขณะที่กน.จัดสรรน้ำตาลโควตา.เพิ่มเป็น 2.61 ล้านตัน

แหล่งข่าวจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ขณะนี้ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายและ 3 สถาบันชาวไร่อ้อยอยู่ระหว่างหารือที่จะทำหนังสือเพื่อยื่นต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์เพื่อขอให้ชะลอแนวทางการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีเป้าหมายที่จะนำมาใช้ในฤดูกาลผลิตปี 56/57 เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการต่างๆ เร็วเกินไป

ควรจะต้องหารืออย่างรัดกุมไม่เช่นนั้นจะเป็นผลเสียต่อระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและยังกระทบไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้น้ำตาลทรายด้วย

"มีหลายประเด็นที่ไม่เคลียร์ว่าการลอยตัวน้ำตาลมีการกำหนดเพดานสูง ต่ำแล้วถ้าเพื่อนบ้านเขาราคาสูงกว่าเราจะทำอะไรเมื่อต้องก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ปัญหาทุกวันนี้ความพร้อมหรือไม่พร้อมของโรงงานชาวไร่ไม่ใช่ประเด็นแต่ปัญหาคือถ้าลอยตัวราคาแล้วลอยอย่างไรอันนี้ไม่ชัด" แหล่งกล่าว

นายชัช ชินธรรมมิตร ประธานคณะทำงานด้านตลาดภายในประเทศ บริษัทไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด กล่าว ว่า ส่วนตัวเห็นว่ารายละเอียดต่างๆ ต้องชัดเจน ดังนั้น มองว่าสินปีนี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะเริ่มดำเนินการ

ลอยตัวราคาแต่ที่ชัดเจนเห็นด้วยว่าจะผันไม่ได้เมื่อเข้าสู่ AEC ที่ราคาน้ำตาลทรายไทยจะต้องสะท้อนกลไกตลาดเพื่อดูแลไม่ให้น้ำตาลไหลเข้าและออกผิดปกติ

สำหรับน้ำตาลบริโภคในประเทศ (โควตา.)ฤดูกาลผลิตปี 55/56 ล่าสุดคณะกรรมการน้ำตาลทราย(กน.)ได้เห็นชอบให้เพิ่มโควตา.จาก 2.5 ล้านตัน(25 ล้านกระสอบ)เป็น 2.61 ล้านตัน(26.1 ล้านกระสอบ) และให้กันสำรองไว้อีก 5 แสนตัน หากกรณีไม่เพียงพอก็จะจัดสรรเพิ่มให้ใน 2 เดือนซึ่งมองว่าสูงเกินความจำเป็นเนื่องจากการใช้ช่วงต้นปีที่สูงมากเพราะอากาศร้อนแต่ครั้งหลังจากนี้เข้าสู่ฤดูฝนอากาศจะเย็นมาบริโภคเครื่องดื่มจะน้อยลงไปด้วย ประกอบกับพ.ย. นี้ก็จะเปิดหีบแล้วซึ่งประเมินกันว่าปริมาณอ้อยฤดูกาลผลิตใหม่จะทะลุ 100 ล้านตัน ■